

เรื่อง การสัมมนา “ทิศทางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไทย หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล”

วันที่ ศุกร์ 13 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่ ณ ห้องสัมมนา อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง( 10201) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หน่วยงานที่จัดการประชุม,สัมมนา,ดูงานหรือฝึกอบรม สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้เข้าร่วม อาจารย์ ภัทรพร เย็นบุตร

**สรุปผลที่ได้รับจากการประชุม, สัมมนา, ดูงานหรือฝึกอบรมครั้งนี้**

New media หรือสื่อใหม่ในบริบทสากลและประเทศไทย หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ยุคปฏิรูปสื่อหลังปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ทำให้เกิดการแข่งขันเสรี การเข้าถึงและการสร้างเนื้อหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มีความหลากหลาย ทำให้เกิดข้อขัดแย้งการอ้างสิทธิในคลื่นความถี่ และปัญหาอันเกิดจากผู้บริหารสื่อมีระดับองค์ความรู้สูงกว่าผู้บริหารบางกลุ่ม จึงเกิดการเอาเปรียบ เพราะโฆษณาทาง social media จะเป็นตัวกำหนดว่าผู้บริโภคจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอะไรได้บ้าง

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเกิดคำถามว่าทำอย่างไรให้เกิดสื่อดิจิทัลที่สามารถแข่งขันกันได้อย่างเสรี โดยอาศัยกลไกของตลาด สำหรับการแข่งขันที่เหมาะสม ภาครัฐควรเป็นผู้เติมเต็มในสิ่งที่เอกชนขาดตกบกพร่อง อาจกำหนดเงื่อนไขให้องค์กรเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติเข้าใช้คลื่นดังกล่าวได้ในยามฉุกเฉิน ต้องสร้างสมดุลของการพัฒนา ต้องมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 รัฐต้องไม่แสดงออกในฐานะนักลงทุน หากแต่ต้องเป็นผู้กำกับดูแล ในส่วนที่กลไกตลาดล้มเหลวรัฐอาจดำเนินการได้เอง ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยควรมีองค์กรกำกับดูแลที่โปร่งใสเป็นธรรม โดยต้องเป็นอิสระจากผู้ประกอบการรายเดิม ควรมีกองทุนช่วยเหลือพื้นที่ห่างไกล สร้างความเสมอภาคของกลุ่มลูกค้าอินเทอร์เน็ต มีการส่งเสริมทักษะด้านไอทีโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล และที่สำคัญที่สุดประเทศไทยไม่ควรมองตนเองเป็นผู้บริโภคเทคโนโลยี จะต้องหากุศโลบายให้คนเก่งมีฝีมืออยู่ในประเทศไทย เพราะความคิดใหม่ ๆ จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้

**ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ**

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมทักษะด้านไอทีให้กับนักศึกษาเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษา

**ความรู้และทักษะที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา สามารถนำไปได้นำ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้**

สามารถนำมาประยุกต์กับการสอนวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม LA 3342 ได้